
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพอ าเภอนาทว ี/ 
 

คร้ังที่ 1 /๒๕66 
วันที่  16  พฤษภาคม   ๒๕66 

ณ ห้องประชุมดาวเรือง 3 ตกึอดุมสิริเวชรักษ์ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา 
.....................................................................................................................................................................................................…………  

ผู้มาประชุม 
๑. นายแพทย์สุวัฒน์    วิริยพงษ์สุกิจ ผอ.รพ.สมเด็จฯ นาทวี                  ประธาน 
๒. นายชอบ   บุญช่วย  สาธารณสุขอ าเภอนาทวี    รองประธาน 
๓. นายณัฐชนน   ศิริพันธ์  ทันตแพทย์ช านาญการ    กรรมการ 
4.นางสาวสุราลัย   จงรักวงศ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5.นางนุชรินทร์   คงสิน  เกสัชกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

 6.นางสุภาณี        เพ็งเขียว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
 7.นางสาววราภรณ์     บุญสุข  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการ 
 8.นางสาวบุญตนา      พุ่มเล่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 

9.นางจินตนา        ด้วงปาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
10.นางสาวรัชนีกร     หมัดเบ็ญหมาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
11.นางกาญจนา        ชูหวาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
12.นางสาวนัทชญา    ต่ันหุ้ย  ผอ.รพ.สต.ล าชิง     กรรมการ 
13.นางศิราภรณ์        คงอาวุธ  ผอ.รพ.สต.ล าพด     กรรมการ 
14.นางอรวรรณ        เทพรักษ์  ผอ.รพ.สต.วังไทร     กรรมการ 
15.นางสาวภคนันท์    ทองบัว  ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่ง    กรรมการ 
16.นายคมสันต์ิ        ปิ่นแก้ว  ผอ.รพ.สต.ปลักหนู    กรรมการ 
17.นางนิลเนตร        สุขขัง  รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.นาปรัง  กรรมการ 
18.นายเสรี        ล่าเม๊าะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
19.นางสาวิณี        ไชยะเวช  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมการ 
20.นายศิลา        ตระกูลปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 
21.นางทิพพิมล         แดงแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
22.นางสาวช่อฟ้า      บุญทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
23.นายราเชนทร์       แตงอ่อน  หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านประกอบ กรรมการ 
24.นายภานุมาศ        สุขขัง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 25.นางอุรัตน์        อัตนะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นางนิภาภรณ์        รามณรงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.สมเด็จฯ 
 2.นายตะวัน        นพสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    รพ.สมเด็จฯ 
 3.นางอรทัย             หนูแสง  นักวิชาการเงินและบัญชี    สสอ.นาทวี 
 4.นางสาวกวิสรา       ร่มแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาทวี 
 5.นางสาวสุนิสา        หวันมูสอ  นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาทวี 
 6.นางมยุรี               โส๊ะหลี  เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์   สนง.CUP 
 7.นางสาวสาวิณี        สุวรรณะ  เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์   สนง.CUP 
 9.นางศิริวรรณ         บุญช่วย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   สนง.CUP 
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ผู้ไม่ได้มาประชุม 
1.นางสาวนภัทร       แผ่ผล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ    -ติดราชการ- 
๒.นางชนกพร        บวัสุข  นายแพทย์ช านาญการ    -ติดราชการ- 
๓.นายณภัทร       รัตนเลิศ  นายแพทย์ช านาญการ    -ติดราชการ- 
4.นางสาวชวิกา       วรรณโร  นายแพทย์ช านาญการ    -ติดราชการ- 
5.นางสุคนธ์            เพชรจินดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   -ติดราชการ- 
6.นางสมจิต       พรมจันทร์  เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงาน  -ติดราชการ- 
7.นายสรพงษ์          ขุนเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   -ติดราชการ- 
8.นางธัณภ์วรัตน์       จันทร์นวล  นักวิชาการสารธารณสุขช านาญการ  -ติดราชการ- 

 

เร่ิมประชุม   เวลา  13.00 น. กรรมการครบองค์ประชุม   นายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ  ประธานได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 

ก่อนวาระการประชุม 
  ขอแสดงความยินดี รางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น  “คนดีศรีปฐมภูมิ”  ประจ าปี พ.ศ. 2566 
จังหวัดสงขลา   

1. กลุ่ม โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  แพทย์หญิงสุราลัย จังรักวงศ์ 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอนาทวี 

2. ผลการด าเนินงานผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด ปี 2566 

2.1 รางวัลชนะเลิศประเภทชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.วังไทร  

2.2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น ระดับจังหวัด 
ได้แก่ นางซัลวา ล่าเม๊าะ  เทศบาลต าบลนาทวีนอก  

2.3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับ
จังหวัด  ได้แก่ นางค าทอง แก้วคง อสม. รพ.สต.นาหมอศรี 

2.4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท Long Term Care ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ เทศบาล
ต าบลนาทวีนอก อ าเภอนาทวี 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ไม่มีน าเข้าวาระ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    ติดตาม ทบทวน และรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มีน าเข้าวาระ 
   

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองและติดตาม 

  3.1 ติดตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566.    
  นายภานุมาศ  สุขขัง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาทวี  น าเสนอการติดตามแผนงานโครงการ 
ปีงบประมาณ 2566  ดังน้ี 
 



 - 3 - 
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นางกาญจนา  ชูหวาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ชี้แจงว่า โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
ที่ยังไม่ได้เขียนโครงการ เมื่อได้คุยกับผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว ปรากฏว่าไม่ต้องเขียนโครงการฉบับเต็ม 

นายชอบ  บุญช่วย สาธารณสุขอ าเภอนาทวี ก าชับให้เร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2566  ตามไทม์ไลน์ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.2 บริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  
 นางสาวสุราลัย จงรักวงศ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  น าเสนอเรื่องบริการระบบการแพทย์ทางไกล 

(Telemedicine)  ดังน้ี 
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นายอับดุลรอฟัต ทองค า  เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ น าเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการบันทึกข้อมูลการใช้

บริการ Telemedicine ของเครือข่ายอ าเภอนาทวี  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน  แจ้งว่าการใช้งานของระบบในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาบ้าง  ซึ่งระบบน้ีมีประโยชน์มากโดยเฉพาะคนไข้

ติดเตียง  ในส่วนของรายละเอียด  วิธีการบันทึก เชิงเทคนิคการบันทึก ขอให้ทางทีมงานประชุมในวงเล็กอีกคร้ัง 
 
 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.๑  การจัดสรรงบ UC    
 นางจินตนา  ด้วงปาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  น าเสนอ แนวทางการจัดสรรงบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าเหมาจ่ายรายหัว (งบ UC) ปี 2566  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ในปีงบประมาณ 2566 ทางส านักงานเครือข่ายได้จัดสรร งวดที่ 1 และ 2 ไปแล้ว ส่วนเงิน HI CI ก็
จัดสรรหมดแล้ว   
  นายชอบ บุญช่วย  สาธารณสุขอ าเภอนาทวี  กล่าวว่าในส่วนของเงินที่ สปสช.โอนให้กับ รพ.สต.
โดยตรง ขอให้ ผอ.รพ.สต.เข้าไปดูรายละเอียดได้ และมอบหมายให้ นายอับดุลรอพัด ทองค า เจ้าพนักงานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ช่วยตรวจสอบและคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ 
 
 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

 
4.2  การเตรียมความพร้อมการถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ.  

  นายภานุมาศ  สุขขัง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาทวี  น าเสนอการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอน รพ.
สต. สู่ อบจ. ดังน้ี 
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เตรียมเอกสาร อาคารสิ่งก่อสร้าง บัญชีทรัพสินย์ เวชภัณฑ์ ทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อนที่จะถ่ายโอน 
นายชอบ บุญช่วย  สาธารณสุขอ าเภอนาทวี  กล่าวว่า บุคลากรข้าราชการที่มีผลกระทบได้จัดสรรไว้

แล้ว แต่ในส่วนของ เจ้าหน้าที่ พกส. จะต้องหาที่ให้ลงก่อน ซึ่ง สสอ.มีแนวทางว่าจะขอยื่นเป็นหน่วยร่วมบริการ จาก 
สปสช. เช่น บริการแพทย์แผนไทย บริการทันตกรรม  เพื่อสามารถมีเจ้าหน้าที่เพิ่มได้ 

ประธาน  มีความคิดเห็นว่าการถ่ายโอน                และในช่วงเปลี่ยนผ่านน้ี จะต้องมีการท างาน
ร่วมกัน  และการจัดสรรเงินในงวดที่ 4 จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2566  เรื่องอัตราก าลังคนก็เช่นกัน  
การส่งคืนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล  ก็ยังต้องปฏิบัติเพราะเป็นส่วนส าคัญ  ระบบการส่งต่อไม่ว่าขาขึ้น หรือขากลับ  
  นายณัฐชนน  ศิริพันธ์  ทันตแพทย์ช านาญการ  ชี้แจงจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับทีม อบจ.ซึ่งได้
เกี่ยวข้องกับเรื่องของทันตกรรม  ดังน้ี 

1.อัตราก าลัง   อบจ. อัตราก าลังเภสัช พยาบาลวิชาชีพ มีจ านวนเพียงพอ แต่ในส่วนของแพทย์ ท้นต
แพทย์ มีไม่เพียงพอ จึงต้องมีการช่วยท างานร่วมกัน  อนาคตข้างหน้าวางกรอบใหม่ 

2.ตัวชี้วัดการท างาน  อบจ.ยังไม่ครอบคลุมเหมือนกับสาธารณสุข ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดของบุคคลซึ่งมี
ความอิสระในการท างาน แต่อาจจะไม่ครอบคลุมในระบบ 
  3.งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ ......    

นางจินตนา ด้วงปาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สอบถามเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ในปี 
2567  จะจัดสรรงบประมาณ และโอนให้กับ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปอย่างไร 

ประธาน  จะมีข้อตกลง ท าโครงสร้างตุ๊กตาไว้ให้เลือก ว่าแต่ละ อบจ.ไหนเหมาะกับแนวทางการจัดสรร 
UC แบบไหน  และจะแจ้งไปยัง สปสช. ซึ่งต่อไปการจัดสรรทาง สปสช.จะโอนโดยตรงไปยังหน่วยบริการ โดยไม่ต้องผ่าน 
CUP แล้ว 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  5.๑ โครงการก้าวท้าใจ season 5     
   นางสาวิณี  ไชยะเวช  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  น าเสนอโครงการก้าวท้าใจ Season 5  
ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5.2 การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ TO BE NUMBER ONE รอบพ้ืนท่ี  
   นางสาวิณี  ไชยะเวช  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  น าเสนอการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ 
TO BE NUMBER ONE  รอบพื้นที่  ดังน้ี 
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 5.3 สรุปผลการนิเทศงาน คปสอ.นาทวี รอบท่ี 1 จาก สสจ.สงขลา  
   นายภานุมาศ  สุขขัง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาทวี  น าเสนอสรุปการนิเทศงาน คปสอ.รอบที่ 1 จาก
การที่ สสจ.สงขลาได้มานิเทศ คปสอ.นาทวี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.4 การประกวดผลงานวิชาการระดับจังหวัด  
   นางนิภาภรณ์  รามณรงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  น าเสนอความคืบหน้าผลงานวิชาการจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2566  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.5 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน  
   นายชอบ บุญช่วย  สาธารณสุขอ าเภอนาทวี  น าเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  จาก
การได้ลงไปเยี่ยมกองทุนต าบลเมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2566  สรุปดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ประธาน  งบกองทุนสุขภาพต าบลเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้  
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.6 การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางแพทย์ 
  นางกาญจนา ชูหวาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  น าเสนอการเบิกจ่ายชดเชยบริการทางการแพทย์  
ดังน้ี 
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  ประธาน  แจ้งว่าในส่วนของรายละเอียดการปฏิบัติให้แจ้งตัวแทน รพ.สต.ท าความเข้าใจอีกคร้ัง และมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหากมีความผิดพลาดและส่งคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ เพื่อแก้ไขต่อไป 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.7 แจ้งสถานการณ์โรค      
   นายเสรี  ล่าเม๊าะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   น าเสนอสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ดังน้ี 
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  นายชอบ  บุญช่วย  สาธารณสุขอ าเภอนาทวี  ต้องเข้มงวดมาตรการในโรงเรียนและกลุ่มนักเรียนให้เข้มข้น การ
จัดการสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดเทอม  และอีกเรื่องคือโควิดมีรายงานว่าขณะน้ีมีกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอสะบ้าย้อยติดเชื้อ 
จ านวน 100 คน ติดเชื้อ 75 คน บุคลากรติดเชื้อ 2 คน 
 นางสาวช่อฟ้า บุญทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ปฏิบัติงานที่ เรือนจ าอ าเภอนาทวี  ได้แจ้งว่าขณะน้ีมี
ผู้ต้องขังในเรือนจ า ป่วยเป็นโควิดจ านวน 21 คน  เจอเมื่อวันที่ 15 พค. 66  แยกให้อยู่แดน 4 ในส่วนวัคซีนโควิดของ
เรือนจ า จะฉีดทุกวันพฤหัสบดี 
 ประธาน ต้องเฝ้าระวังโควิดในเรือนจ าทั้งขาเข้าและขาออก 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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  5.8 แนวทางการจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ โควิด  
   นางนุชรินทร์ คงสิน  เกสัชกรช านาญการพิเศษ  น าเสนอแนวทางการจัดการวัคซีนโควิด และไข้หวัด
ใหญ่  ดังน้ี     
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    ประธาน  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้พื้นที่ท าเป้าหมายให้ครบถ้วน ถ้าหากเกินก็จะสามารถขอโควต้าจาก 
สปสช.ได้  และวัคซีนโควิดเบิกได้เดือนละ 1 คร้ัง  

นายราเชนทร์  แตงอ่อน  หัวหน้าด่านหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านประกอบ ได้น าเสนอ
แจ้งข่าวสาร ดังน้ี 

1. ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด  ส าหรับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งจังหวัดสงขลาจะเริ่มเที่ยว
แรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 น้ี  ประมาณ 30 เที่ยว  และกลับมาในต้นเดือนกรกฎาคม 2566  ซึ่งอาจจะมี
ปัญหาในระบบและการพิมพ์ใบรับรองการฉีดวัคซีนบ้าง   
  2.การส่งต่อผู้ป่วยและศพจากต่างประเทศ จากการที่ได้ประชุมในอ าเภอสะเดา การรับผู้ป่วยหรือศพมี
ค่าใช้จ่ายสูง จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อให้มีระบบมาตรการเดียกัน 

ประธาน ระบบ Telemedicine และระบบ JHCIS  ของเรือนจ าเป็นอย่างไร  อุปกรณ์เคร่ืองมือพร้อม
ไหม  มอบหมายให้พัดช่วยดูแล ถ้าหากพร้อมก็สามารถด าเนินการได้เลย 
  

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ 
   

6.1 การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 
 นางจินตนา  ด้วงปาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  แจ้งเร่ืองการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ ซึ่งได้

ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด 17 รพ.สต. และ 1 ปฐมภูมิ 1 เรือนจ า  รพ.สต.ที่ไม่ส่งสอบเทียบมี 1 แห่ง คือ รพ.สต.เกาะจง 
นอกจากน้ันสอบเทียบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีตู้เย็น ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ เน่ืองจากยกพาล าบาก  จ านวนเคร่ืองมือที่สอบ
เทียบทั้งหมด 172 ชิ้น  ส่วนงบประมาณ ทาง CUP ได้กันไว้แล้ว ไม่ต้องใช้เงินจาก รพ.สต.  ต่อไปก็จะด าเนินการในส่วน
ของลูกข่ายอ าเภอจะนะ เทพา และสะบ้าย้อย ต่อไป 

6.2  หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว.   
นายคมสันต์ิ  ปิ่นแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลักหนู  แจ้งว่า หน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ พอ.สว. มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านป่าเร็ด หมู่ที่ 4 ต าบลปลักหนู ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 และต้องขอ
ความอนุเคราะห์เครือข่ายให้ช่วยดูเรื่องมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม 

ประธาน  ต้องประสานกับทีมจังหวัดด้วย ว่ามีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไร จะได้น ามาปรับให้เข้ากับพื้นที่  
 6.3  นัดประชุมคร้ังต่อไป ในเดือนกรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖6  ก่อนการนิเทศ คปสอ.รอบ 2   

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

  
   
 
 

ปิดประชุม   เวลา 16.00 น. 
                นางมยุรี  โส๊ะหลี                                                    

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
                                 

นายภานุมาศ  สุขขัง 
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


